

สถานการณ์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสพยาไอซ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใต้

The Methamphetamine (ICE) situation and factors that influence Methamphetamine (ICE) use in southern university student.

จรรยา เจตนสมบูรณ์, เนตรนภิส จันทวัฒน์ และคณะ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสพยาไอซ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การเสพยาไอซ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพยาไอซ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใต้ และความน่าจะเป็นของปัจจัยนั้นต่อพฤติกรรมการเสพยาไอซ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใต้ โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในภาคใต้ 15 มหาวิทยาลัย จำนวน 2,300 คน โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ครอบคลุมประเด็นลักษณะทางประชากร สภาพเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม สภาพครอบครัว และสถานการณ์การเสพยาไอซ์

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลพื้นฐาน เช่น ลักษณะทางประชากร ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม สภาพครอบครัว และใช้สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน (Spearman's rho) และการวิเคราะห์สองตัวแปร (Bivariate Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และพิสูจน์สมมุติฐานการวิจัย ผลการวิจัย พบว่า

1. กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดยอมรับว่ามหาวิทยาลัยที่ตนศึกษามีปัญหาการการเสพยาไอซ์ โดย 1 ใน 4 ยอมรับว่าปัญหาการเสพยาไอซ์ในมหาวิทยาลัยนั้นเป็นปัญหาระดับรุนแรงมาก มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยพบว่ายาเสพติด 5 อันดับแรกที่ระบาดในมหาวิทยาลัยและใกล้ที่พัก คือ 4x100 กระท่อม กัญชา ยาไอซ์ และยาบ้า (ตามลำดับ)
2. กลุ่มตัวอย่าง 1 ใน 4 ยอมรับว่าเคยมีประสบการณ์เสพยาไอซ์ รวมทั้งมีเพื่อนสนิทเสพยาไอซ์ นอกจากนี้ 1 ใน 10 ของกลุ่มตัวอย่างยอมรับว่ามีการเสพยาไอซ์ใน 1 ปีที่ผ่านมา
3. เพศ พฤติกรรมการเสพยาบ้า พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสพยาไอซ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใต้
4. เพศชายมีโอกาสเสพยาไอซ์มากกว่าเพศหญิง
5. กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการเสพยาบ้า ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเที่ยวสถานบันเทิง เป็นประจำ มีโอกาสในการเสพยาไอซ์มากกว่ากลุ่มที่ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยที่พบว่าพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสพยาไอซ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใต้ ดังนั้นภาครัฐควรมีนโยบายดูแลควบคุม สถานบันเทิงอย่างเข้มงวดมากขึ้น

คำสำคัญ : ยาไอซ์, สถานการณ์, นักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใต้